

‘พณ.’ แจงยานยนต์-ชิ้นส่วน รับผลจากข้อตกลง EVFTA

นางสาวพิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้วิเคราะห์ผลกระทบของความตกลงการค้าเสรีระหว่างสหภาพยุโรป-เวียดนามต่อการส่งออกสินค้าไทย (EVFTA) และข้อตกลงการคุ้มครองการลงทุนเวียดนาม-สหภาพยุโรป (EVIPA) ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายนที่ผ่านมาว่า เมื่อข้อตกลงเอฟทีเอเอียกับเวียดนามมีผลบังคับใช้ จะมีการลดภาษีนำเข้า 2 ฝ่ายกว่า 99% ของสินค้านำเข้า โดยเวียดนามจะลดภาษีทันที 65% และจะทยอยลดภาษีสินค้าที่เหลือภายใน 10 ปี ส่วนอียูจะลดภาษีทันที 71% และจะทยอยลดภาษีสินค้าที่เหลือภายใน 7 ปี ซึ่งข้อตกลง EVIPA จะช่วยให้เวียดนามพัฒนากรอบด้านการลงทุนและการใช้กฎหมายเพื่อดึงดูดเงินลงทุนจากประเทศสมาชิกอียู และคาดว่าจะใช้ความตกลง EVFTA เป็นต้นแบบในการเจรจากับไทย

ที่มา : มติชน

แบงก์พวา ‘เฟด’ หั่นดอกเบี้ย ดูดเงินนอกไหลเข้า 2 แสนล.

"แบงก์กรุงศรี" ประเมิน "เงินบาท" ส่อหลุด 30 บาทต่อดอลลาร์ หาก "เฟด" ลดดอกเบี้ยในการประชุม ก.ค.นี้ พร้อมปรับประมาณการค่าเงินป็นนี้เหลือ 30.5 บาทต่อดอลลาร์ จากเดิม 31 บาทต่อดอลลาร์ ด้าน "กรุงไทย" พันธง "เฟด" ลดดอกเบี้ย ดูดเงินเข้าไทยปีนี้แตะ 2 แสนล้าน คาดต้นปีหน้าอาจเห็นเงินบาทแกว่งแถว 29 บาทต่อดอลลาร์

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจ

โบรกเกอร์รัฐบาลใหม่ เร่งเพิ่มกำลังซื้อ-บริโภค

นายสมบัติ นราวุฒิชัย เลขาธิการและกรรมการผู้อำนวยการ สมาคมนักวิเคราะห์การลงทุน (ไอเอเอ) เปิดเผยถึงผลสำรวจความเห็นนักวิเคราะห์รอบกลางปี 62 ว่า นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่ต้องการให้รัฐบาลใหม่เร่งนโยบายที่มีผลบวกต่อเศรษฐกิจไทยเช่น เพิ่มกำลังซื้อและการบริโภคในประเทศและการลดหย่อนภาษี รวมถึงการลงทุนภาครัฐโดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐาน และกระตุ้นการลงทุนของภาคเอกชน โดยคาดการณ์ดัชนีหุ้นไทยระยะสั้น สิ้นไตรมาส 3 อยู่ที่ 1,750 จุด ส่วนระยะยาวถึงสิ้นปี 62 จุดต่ำสุดอยู่ที่ 1,641 จุด และสูงสุดอยู่ที่ 1,794 จุด ส่งผลให้เป้าหมายดัชนีหุ้นไทยสิ้นปีนี้อยู่ที่ 1,755 จุด เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจครั้งก่อนอยู่ที่ 1,740 จุด

ที่มา : เดลินิวส์

สกัดนำเข้าขยะอิเล็กทรอนิกส์ กรมศุลกากร 3 มาตรการคุมเข้ม

นายกฤษฎา จีนะวิจารณ์ อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่า ที่ผ่านมามาประเทศไทยนำเข้าเศษพลาสติก และขยะอิเล็กทรอนิกส์ปีละหลายแสนตันแต่ตั้งแต่ต้นปี 60 มีการลดโควตาการนำเข้าเศษพลาสติกเหลือเพียง 70,000 ตัน และเริ่มมีแนวโน้มลดลงปี 62 เนื่องจากการควบคุมการนำเข้าเข้มงวดจากภาครัฐ แต่คาดว่าจะมีความต้องการขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในประเทศยังมีอยู่ จึงอาจทำให้เกิดการลักลอบนำเข้าได้ ดังนั้น กรมศุลกากรจึงได้กำหนดมาตรการเพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วน 3 ข้อ

ที่มา : ไทยรัฐ